

## BÁO CÁO

### V/v tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại văn bản số 860/BTNMT-TNN ngày 02/3/2017 và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 736/UBND-KT ngày 27/02/2017 về việc tổ chức các hoạt động truyền thông kỷ niệm Ngày Nước thế giới năm 2017, qua triển khai tổ chức thực hiện trên địa bàn tỉnh Bình Định, Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo như sau:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản số 233/STNMT-TNN ngày 02/3/2017 đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017 với chủ đề “Nước thải”.

Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh, nhiều hoạt động hưởng ứng đã diễn ra như: mittinh, diễu hành; ra quân dọn vệ sinh, xử lý chất thải, khơi thông dòng chảy; treo băng rôn với chủ đề “Nước thải”, tuyên truyền pháp luật về tài nguyên nước, vận động người sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả, không xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường thông qua các đài phát thanh. Các huyện Vĩnh Thạnh, Tuy Phước, Phù Cát và thị xã An Nhơn là những địa phương triển khai tích cực hoạt động này.

2. Ở quy mô cấp tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBND thị xã An Nhơn tổ chức mittinh, diễu hành, treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về chủ đề Ngày Nước thế giới tại thị xã An Nhơn; phối hợp thực hiện truyền thông về Ngày Nước thế giới qua các phương tiện thông tin đại chúng như Báo Bình Định, Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định, .

Lễ mittinh hưởng ứng Ngày nước thế giới năm 2017 với chủ đề “Nước thải” diễn ra tại sân vận động thị xã An Nhơn với hơn 1000 người tham dự gồm: lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo UBND thành phố, huyện, thị xã, các phòng Tài nguyên và Môi trường; UBND các xã, phường của thị xã, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài nguyên nước, học sinh, đoàn viên thanh niên và đông đảo nhân dân địa phương. Sau buổi lễ, đoàn thanh niên và học sinh tham gia diễu hành trên các tuyến đường chính của thị xã An Nhơn.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới năm 2017 tại Bình Định đã diễn ra sôi nổi và thành công tốt đẹp, thu hút được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo địa phương và đông đảo quần chúng nhân dân.

Sở Tài nguyên và Môi trường kính báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh Bình Định. / *ĐVT*

**Nơi nhận:**

- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- UBND tỉnh;
- Cục Quản lý Tài nguyên nước;
- Lưu: VT, TNN.TM.5. *↗*

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**



**Đình Văn Tiên**